



Hỗ trợ những người dễ bị tổn thương



Trẻ em khuyết tật được điều trị phục hồi chức năng trong chương trình hỗ trợ của USAID tại Việt Nam.

(Ảnh: Richard Nyberg, USAID)

USAID TẠI VIỆT NAM

15/F, Tòa nhà Tung Shing
2 Ngõ Quyền
Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 84-4-3935-1260

Fax: 84-4-3935-1265

<http://vietnam.usaid.gov>

Chương trình hỗ trợ những người dễ bị tổn thương của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tập trung vào cung cấp dịch vụ cho người khuyết tật, những người bị ảnh hưởng bởi thiên tai và nạn nhân của nạn buôn bán người. Từ năm 1989, USAID đã cung cấp khoảng 66.5 triệu đôla Mỹ trợ giúp các nhóm người dễ bị tổn thương ở Việt Nam.

Hỗ trợ người khuyết tật: Chương trình hỗ trợ người khuyết tật của USAID bao gồm nhiều hoạt động từ việc xây dựng luật và chính sách cấp quốc gia cho tới cung cấp các dịch vụ trực tiếp hỗ trợ người khuyết tật Việt Nam. Chương trình hỗ trợ người khuyết tật hòa nhập xã hội toàn diện, thông qua việc tăng cường cung cấp các dịch vụ y tế, xã hội và việc làm; hỗ trợ chính quyền địa phương để đảm bảo người khuyết tật được công bằng về cơ hội; chương trình tác động đến quá trình xây dựng và hình thành chính sách công ảnh hưởng đến cuộc sống của người khuyết tật. USAID đã cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng cho hàng chục ngàn người khuyết tật Việt Nam, cung cấp dịch vụ giáo dục, dạy nghề, bao gồm cả công nghệ thông tin và hỗ trợ việc làm, hỗ trợ các hội cha mẹ học sinh khuyết tật nhằm tăng cường tiếng nói của họ đối với các vấn đề về người khuyết tật và cải thiện cơ hội tiếp cận không rào cản trên toàn quốc gia.

Chống nạn buôn bán người: USAID ngăn chặn tội phạm xuyên quốc gia thông qua hoạt động nâng cao nhận thức của dân chúng, tập huấn cho các cán bộ bảo vệ pháp luật và nhân viên hỗ trợ nạn nhân buôn người, cũng như làm việc với giới tư nhân nhằm thúc đẩy các mô hình lao động ưu tú, phòng chống vấn đề buôn người trong lao động. USAID hỗ trợ việc nâng cao năng lực các trung tâm hỗ trợ nạn nhân buôn người, dạy nghề phù hợp với thị trường lao động và giúp tư vấn tâm lý, khám chữa bệnh cho nạn nhân bị buôn người. USAID làm việc cùng các tổ chức phi chính phủ Việt Nam cung cấp dịch vụ cho nạn nhân buôn người và tiến hành các nghiên cứu về vấn đề buôn người. Trong các dự án trước đây, USAID đã tiến hành tập huấn kỹ năng di cư an toàn cho thanh thiếu niên trong và ngoài trường học cũng như hỗ trợ chính phủ Việt Nam xây dựng hướng dẫn cho các hoạt động bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân.

Hỗ trợ nhân đạo: USAID giúp các gia đình bị thiệt hại do thiên tai bão lũ hàng năm, làm giảm mức nguy cơ của các cộng đồng dân cư đô thị thông qua công tác giảm nhẹ và nâng cao năng lực ứng phó tuyến đầu cũng như các dịch vụ y tế nhằm đối phó với những thảm họa diện rộng, với mục tiêu làm giảm tỷ lệ tử vong và tăng cường khả năng sống sót của người dân. Kể từ năm 2000, USAID đã cung cấp khoảng 12 triệu đô la cho các hoạt động hỗ trợ ứng phó và giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại Việt Nam. Hàng năm USAID đều hỗ trợ ứng phó với lụt bão. Các hoạt động cứu trợ do USAID hỗ trợ được phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam và trực tiếp bổ sung cho các hoạt động cứu trợ của chính phủ.

Các đối tác thực hiện dự án của USAID

Các đối tác thực hiện dự án của USAID bao gồm: Tổ chức CRS, Tổ chức Đông Tây hội ngộ, Liên minh các Hội Chữ thập đỏ Quốc tế, Hội Chữ thập đỏ Mỹ, Quỹ Cứu trợ Nhi đồng, Quỹ Châu Á, Tổ chức Hỗ trợ người khuyết tật Việt Nam và Dự án Liên minh các tổ chức của Liên Hợp Quốc về phòng chống buôn bán người (UNIAP).